

Kiến Xương

Thực hiện đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Kiến Xương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó đặc biệt chú trọng việc kiểm soát chặt di biến động dân cư, người đến tạm trú trên địa bàn, bảo đảm đời sống sinh hoạt ổn định cho người dân trong tình hình mới.



Tổ Covid-19 cộng đồng thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân (Kiến Xương) giám sát các trường hợp cách ly tại nhà.

Những ngày gần đây, huyện Kiến Xương đã xuất hiện ổ dịch liên quan đến các quán karaoke trên địa bàn huyện với hơn 30 ca ở gần 10 xã, thị trấn; trong đó, riêng xã Vũ Lễ có 9 ca F0 là nhân viên của các quán hát karaoke đến trọ ở địa phương. Để phát hiện được những trường hợp này là nhờ sự linh hoạt, bám nắm địa bàn và chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Ông Phạm Bá Hoàn, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Ngay khi các trường hợp xuất hiện trên địa bàn xã để làm giấy tạm trú, lực lượng công an đã phối hợp với Trạm Y tế xã yêu cầu khai báo y tế và thực hiện test nhanh Covid-19. Lúc đầu các trường hợp từ chối không thực hiện song với sự cương quyết của chính quyền địa phương, các trường hợp đã buộc phải làm test nhanh và cho kết quả dương tính

với SARS-CoV-2. Từ đó xã Vũ Lễ đã khẩn trương truy vết, khoanh vùng các trường hợp ở trọ còn lại và tiến hành xét nghiệm. Do các trường hợp trên đều là tiếp viên, nhân viên của các quán karaoke ở các địa phương khác nên các xã, thị trấn đã rà soát tất cả các nhà hàng, quán karaoke và vào cuộc truy vết. Sự việc này cũng là bài học trong việc quản lý di biến động dân cư, quản lý người đến địa bàn cũng như việc cần thiết phải rà soát lại toàn bộ nghề nghiệp của các trường hợp từ nơi khác đến địa phương để tránh yếu tố lây lan dịch trong cộng đồng.

Xã Thanh Tân, liên quan đến các quán karaoke trên địa bàn, từ ngày 19/12 đến nay đã phát hiện 6 ca nhiễm Covid-19. Các trường hợp đều là người tỉnh ngoài về hoạt động ở địa phương. Sớm lường trước được dịch này, từ khi một số xã lân cận có ca dương tính và Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, xã Thanh Tân đã sớm ký cam kết yêu cầu tất cả các quán karaoke dừng hoạt động, đồng thời yêu cầu tất cả các trường hợp ở tỉnh ngoài về đều phải khai báo y tế, trường hợp đăng ký tạm trú phải thông qua cán bộ thôn sau đó mới được lên xã đăng ký. Đặc biệt, đối với các trường hợp làm trong quán hát yêu cầu công an xã phải thông báo cho UBND xã trước khi làm thủ tục tạm trú và không đăng ký tạm trú cho những người ở vùng dịch về. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm Covid-19 vừa qua lại đều đăng ký tạm trú trước khi xã có quy định trên. Bà Trần Thị Nảy, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn An Cơ Bắc cho biết: Ngay từ khi chưa có dịch xảy ra trên địa bàn, chúng tôi đã chia thị thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm quản lý từ

5 - 10 gia đình. Hàng ngày, các nhóm nắm bắt thông tin về tình hình di biến động dân cư, người lao động, học sinh, sinh viên. Các thành viên tiến hành giám sát theo nguyên tắc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp. Tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân ở cộng đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở không nên về quê trong thời kỳ dịch bệnh. Thông qua các kênh, tổ cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở trên 100 lao động ở Hà Nội, Quảng Ninh, miền Nam không về địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, tổ cùng với chính quyền địa phương đang quản lý, giám sát, theo dõi 2 trường hợp F1, 6 trường hợp F2.

Theo số liệu thống kê của huyện Kiến Xương, từ ngày 13/11 - 24/12 toàn huyện ghi nhận 251 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 33/33 xã, thị trấn, trong đó nổi lên là những ca lây nhiễm liên quan đến ổ dịch từ các quán karaoke. Ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay khi xảy ra dịch Covid-19 từ các quán karaoke trên địa bàn, huyện đã cử đội phản ứng nhanh xuống các ổ dịch để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phân loại, khoanh vùng và điều tra truy vết, tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc cho trên 300 trường hợp F1, F2 và các trường hợp nguy cơ cao. Tiến hành phong tỏa các khu vực nguy cơ và phun khử khuẩn tại khu vực F0 sinh sống và làm việc. Nhằm tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện Kiến Xương đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn từ 18 giờ ngày 25/12. Yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán. Các xã, thị trấn tiếp tục quản lý chặt chẽ, kịp thời, triệt để di biến động dân cư, phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

THU THỦY

Theo kế hoạch tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, thành phố Sở Y tế phân bổ 17.682 liều vắc-xin Pfizer. Địa điểm tiêm tổ chức tại các bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế thành phố và một số trường học đủ điều kiện tiêm. Trong lần tiêm mũi 2 cho học sinh, tại Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tiêm cho học sinh 13 trường THCS, diễn ra trong hai ngày 26 - 27/12 với 4.584 học sinh. Thấy giáo Trần Xuân Mạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Thành cho biết: Căn cứ vào mũi 1 đã tiêm, mũi 2 này toàn trường có trên 500 học sinh từ khối 7 - 9 đủ điều kiện được tiêm. Công tác tổ chức tiêm tại điểm tiêm Trung tâm Y tế thành phố bài bản, chặt chẽ, khoa học. Xác định tiêm vắc-xin phòng Covid-19 chính là "chìa khóa" bảo vệ học sinh trước diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay, những ngày qua, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh học sinh về hiệu quả của việc tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó, nhà trường đã khảo sát nguyện vọng của cha mẹ học sinh toàn trường, phát tờ kê khai báo y tế, rà soát sức khỏe từng học sinh. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi hướng dẫn cụ thể tới cha mẹ học sinh và học sinh quy trình từ chuẩn bị giấy tờ để tiêm đến khi tiêm, theo dõi sau tiêm. Cùng với đó, trường phân công 100% giáo viên chủ nhiệm đến hỗ trợ công tác tiêm vắc-xin cho học sinh tại điểm tiêm Trung tâm Y tế thành phố.

Tại Trường THCS Lương Thế Vinh, việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho hơn 500 học sinh diễn ra trong chiều ngày 27/12 do lực lượng y tế của Bệnh viện Nhi Thái Bình thực hiện. Bác sĩ Đặng Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Để buổi tiêm diễn ra an toàn, nhanh chóng, Bệnh viện đã cử 15 cán bộ y tế đến tiêm. Đây đều là những người đã có kinh nghiệm trong công tác tiêm và xử lý tình huống, sự cố phát sinh trong quá

TIÊM MŨI 2 VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 CHO HỌC SINH RÀ SOÁT KỸ, BẢO ĐẢM AN TOÀN

Từ ngày 25 - 28/12/2021, thành phố Thái Bình tổ chức tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn. Vắc-xin được sử dụng tiêm là Comirnaty của Pfizer-BioNtech đã được Bộ Y tế phê duyệt. Theo ghi nhận, công tác tổ chức tại các điểm tiêm được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm giãn cách an toàn.

trình tiêm. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc cấp cứu nếu cần. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh chia sẻ: Tỷ lệ tiêm mũi 1 của Trường đạt trên 90%, những học sinh chưa tiêm đợt 1 chủ yếu do chưa đủ 12 tuổi. Trong đợt tiêm lần này, ngoài các em tiêm mũi 2, nhà trường đã rà soát, lên danh sách cho một bộ phận nhỏ học sinh đủ tuổi được tiêm mũi 1. Nhà trường đã phối hợp với lực lượng y tế bố trí các khu vực đăng ký tiêm, tiêm, phòng chờ trước và sau tiêm một cách khoa học. Đồng thời, chia ca cho các lớp, các khối để bảo đảm giãn cách an toàn trong quá trình tiêm vắc-xin tại trường. Trong đợt tiêm mũi 1 cho học sinh, do trường có một giáo viên là F0 nên cán bộ, giáo viên của trường THCS trên địa bàn thành phố đã đến hỗ trợ công tác tiêm. Trong đợt này, chúng tôi huy động

100% cán bộ, giáo viên đến hướng dẫn, bố trí, sắp xếp học sinh các khối, lớp để công tác tiêm diễn ra an toàn, nhanh chóng. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, để bảo đảm an toàn khi tổ chức tiêm vắc-xin cho học sinh, Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tiêm chủng chi tiết, cụ thể. Riêng Bệnh viện Đa khoa thành phố bố trí số lượng giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Thành lập 3 đội cấp cứu lưu động, có đủ cơ sở thuốc và trang thiết bị cấp cứu hỗ trợ các điểm tiêm khi cần, đặc biệt bố trí 2 kíp trực cấp cứu thường trực tại Trung tâm Y tế thành phố để phối hợp tổ chức cấp cứu khi có tình huống xảy ra. Các điểm tiêm tổ chức tiêm theo hình thức "cuốn chiếu" từng lớp, từng khối của từng trường, bảo đảm công tác phòng, chống dịch và quản lý, theo dõi

học sinh sau tiêm. Tất cả phải trên tinh thần an toàn, bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh về cơ bản được thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế giống như tiêm cho người lớn. Tuy nhiên, việc tiêm cho trẻ phải có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ học sinh. Vì vậy, Phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về hiệu quả của vắc-xin, đồng thời chuẩn bị tâm lý, sức khỏe tốt cho các em trước khi tiêm, thường xuyên theo dõi chặt chẽ sức khỏe sau tiêm theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Một điều đáng ghi nhận là việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ đã được sự đồng thuận cao từ phụ huynh, người giám hộ, đáp ứng được mong mỏi trong việc bảo vệ các em trước đại dịch.

DẶNG ANH



Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình) tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19.

Đường hoa ông Khải

Trục đường 97A, thôn Vân Động Nam, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) không chỉ được bê tông hóa sạch đẹp, có hệ thống đèn chiếu sáng mà hai bên đường còn có hàng cây hoa các loại dưới tán cây keo xanh mát, trở thành trục đường kiểu mẫu của xã. Đây là thành quả chăm sóc của người dân trong thôn, đặc biệt phải kể đến ông Phạm Văn Khải.

Về thôn Vân Động Nam hỏi thăm nhà ông Khải không ai là không biết. Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ông luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, cộng đồng. Trò chuyện cùng ông bên ấm trà nóng, tôi lại càng khâm phục ông bởi ý chí của người lính Cụ Hồ. Ở tuổi 80, chàng trai ấy nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã lên đường vào

chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị; sau khi xuất ngũ về công tác tại Trường Đảng (nay là Trường Chính trị tỉnh) và nghỉ hưu năm 1993. Gần 30 năm trở về cuộc sống đời thường, ông có 20 năm tham gia công tác xã hội tại Hội Khuyến học xã Vũ Lạc, rồi Bí thư Chi bộ thôn Vân Động Nam. Ông Khải bày tỏ: Từ khi nghỉ hưu đến nay tôi luôn tích cực tham gia công

tác ở địa phương. Đôi lúc vợ con bảo nên nghỉ ngơi nhưng đồng chí, đồng đội tin nhiệm mà mình không làm thì lại có lỗi. Là người lính Cụ Hồ, là đảng viên thì không thể thoái thác trách nhiệm được. Những năm gần đây, do tuổi đã cao, tôi xin nghỉ không tham gia công tác xã hội của xã, thôn nhưng vẫn luôn tích cực vận động người thân, họ hàng, làng xóm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hơn 3 năm nay, ngày nào cũng vậy, hình ảnh ông Phạm Văn Khải với chiếc cuốc, chiếc cào và bình ô doa quá đỗi thân quen với mỗi người qua đường. Chuẩn bị bước sang tuổi 80, với 60 năm tuổi đảng nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa ông vẫn cần mẫn tay mình trồng, chăm bón, tưới tắm, bảo vệ những khóm hoa đang trảy một xanh tươi. Hai bên trục đường với chiều dài hơn 300m được ông trồng nhiều loại hoa như cúc Đà Lạt, hướng dương, mai vạn phúc... Vừa trồng hoa ông vừa rút kinh nghiệm trong chăm bón để hoa phát triển, ra nhiều bông, đồng thời ước mong tiếp tục gieo trồng. Ông thường xuyên trồng mới hoa thay thế những cây tàn nên đường hoa do ông trồng lúc nào cũng xanh mát và luôn có hoa khoe sắc. Hiện nay ông đang trồng bổ sung

gần 500 cây hoa cúc Đà Lạt dọc tuyến đường dự kiến nở rộ khoảng 1 tháng nữa - đúng dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần. Cùng với đó, ông đi đầu trong việc ủng hộ 4 chiếc ghế đá để tại tuyến đường hoa, phục vụ bà con nhân dân tập thể dục, đi bộ ngoài trời thư giãn. Với sự gương mẫu đi đầu của ông, phong trào ủng hộ ghế đá đã lan tỏa trong toàn thôn. Đến nay, con em xa quê và bà con trong thôn đã ủng hộ gần 70 triệu đồng mua 56 ghế đá.

Việc trồng, chăm sóc đường hoa không chỉ mang lại sức khỏe, niềm vui tuổi già cho bản thân ông Khải, mang lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người dân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng xã Vũ Lạc sáng - xanh - sạch, từng bước hiện thực hóa các nội dung trong các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích vào năm 2024. Với những việc làm đó, ông Phạm Văn Khải vinh dự được thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

MINH NGUYỆT



Ông Phạm Văn Khải chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa với người dân.

Hội thi văn nghệ, thể thao chào mừng 50 năm ngày thành lập TháiBinh Seed

Sáng ngày 27/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed khai mạc hội thi văn nghệ, thể thao chào mừng 50 năm ngày thành lập TháiBinh Seed (10/11/1972 - 10/11/2022).



Điễn ra trong hai ngày 27 - 28/12, hội thi thu hút gần 200 cán bộ, người lao động Công ty tham gia các nội dung: thể thao (kéo co, cầu lông, đạp xe, bóng đá), văn nghệ (đơn ca, song ca, múa). Đây là một

trong những hoạt động chào mừng 50 năm ngày thành lập Công ty; là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, người lao động TháiBinh Seed thêm gắn bó với Công ty, đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị; cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, người lao động phát huy truyền thống, gặt hái thành công, xây dựng TháiBinh Seed ngày càng phát triển.

NGÂN HUYNH

Phát động chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch"

Sáng ngày 27/12, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình, Thành đoàn Thái Bình và Liên đội Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) phát động chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch". Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh chọn làm điểm triển khai trong toàn tỉnh.

Tại chương trình, các em nhỏ, các thầy cô giáo và các tình nguyện viên giao lưu thông qua hình thức trả lời các câu hỏi về tài nguyên nước và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường khi xem phim hoạt hình giáo dục việc bảo vệ nguồn nước cho các em thiếu nhi.

"Mizuiku - Em yêu nước sạch" là chương trình giáo dục về bảo vệ nguồn nước và thiên nhiên được triển khai tại Nhật Bản năm 2004. Từ năm 2015, chương trình được mở rộng tại Việt Nam. Ngoài giáo dục về bảo vệ tài nguyên nước, lắp đặt hệ thống học nước, chương trình còn xây dựng các công trình từ việc tái chế các chai nhựa để học sinh thu hưởng.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Vũ Lạc.

KUÂN PHƯƠNG